

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งนายอิสมาแอ หมัดอะด้า ผู้ประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน) เสนอ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรณีแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) ประสานงานและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- (2) ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย

2. เรื่อง ศาลอุทธรณ์ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 หรือสำเนารับรองถูกต้อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งเรียกพยานเอกสาร (คดีแพ่ง) คดีหมายเลขดำที่ ลต. 1/2557 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 หรือสำเนารับรองถูกต้อง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการแล้ว

3. เรื่อง แจ้งคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 21/2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ในประเด็นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 วรรคสอง กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในเล่มที่ 131 ตอนที่ 39 ก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

4. เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียน กสม. ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียน กสม. ที่ผ่านมา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2557 ณ สวนทิพย์ อำเภอบางกร่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญศาสตราจารย์วิทิต มันทาภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 ในกรณี ก่อนที่จะบรรยายศาสตราจารย์ วิทิต ฯ มีความประสงค์ที่จะหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับงานในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เมื่อจบการหารือแล้ว ศาสตราจารย์ วิทิต ฯ จะขอหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละสำนักด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ศาสตราจารย์ วิทิต ฯ เข้าพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 16/2557 ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557